

Tôi lo lắng cho sự phát triển của con về

HỌC TẬP

KHẢ NĂNG NÓI

HÀNH VI

PHÁT TRIỂN

Giáo dục Đặc biệt luôn sẵn sàng hỗ trợ!

Để biết thêm thông tin về giáo dục đặc biệt tại trường học của con em quý vị, vui lòng liên hệ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT MIỄN PHÍ?

1. Ai có thể giới thiệu trẻ để được đánh giá cho việc giáo dục đặc biệt?

Bất kỳ ai, bao gồm cả phụ huynh lo lắng đến việc học tập, phát triển, khả năng nói hoặc hành vi của trẻ đều có thể giới thiệu (hoặc yêu cầu) được đánh giá cho việc giáo dục đặc biệt. Nếu nhà trường xác định việc đánh giá là cần thiết, **thì cần có sự đồng ý bằng văn bản từ phụ huynh của trẻ** trước khi tiến hành đánh giá.

2. Đánh giá LÀ Gì?

Việc đánh giá có thể bao gồm các buổi quan sát và thử nghiệm với trẻ và các cuộc phỏng vấn với phụ huynh.

3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ CHO VIỆC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT?

Một nhóm ở trường, bao gồm cả phụ huynh, sẽ xem xét kết quả đánh giá và xác định xem trẻ có bị khuyết tật và cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không.

4. ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TRẺ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT?

Một nhóm, bao gồm cả phụ huynh, sẽ họp lại để **phát triển một chương trình giáo dục cá nhân hóa (IEP)** để hỗ trợ trẻ đó. Tất cả những điều này đều được cung cấp miễn phí.

MỐC THỜI GIAN XÁC ĐỊNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Giới thiệu Giáo dục Đặc biệt



Xem xét trường học



Sự đồng ý của phụ huynh để đánh giá



Đánh giá

trong vòng 30 ngày kể từ ngày phụ huynh đồng ý



Xem xét kết quả đánh giá

trong vòng 60 ngày kể từ ngày phụ huynh đồng ý



Xác định đủ điều kiện



Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP)

Tim Trẻ là gì? Tim Trẻ là một quá trình được yêu cầu bởi Đạo Luật Giáo Dục Cho Người Khuyết Tật (IDEA) để **xác định, định vị và đánh giá** tất cả trẻ em từ sơ sinh đến 22 tuổi có thể bị khuyết tật và có thể cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Tim Trẻ là một quá trình nâng cao nhận thức cộng đồng và các hoạt động sàng lọc đang diễn ra nhằm giúp đảm bảo tất cả học sinh nào cần được giáo dục đặc biệt đều nhận được các dịch vụ này.